



ที่ อน ๐๒๓๒/ว ๘๑๕

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน
ถนนทัพทัน-ตลุกคู่ อำเภอทัพทัน
อำเภอทัพทัน๖๑๑๒๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ได้กำหนดจัดกิจกรรมร่วมประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี
๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน มีจิตสำนึกร่วมสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน อันจะส่งผลต่อการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และกำหนดจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ทัพทัน นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันจึงขอให้ท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมประกาศ
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาเวท วราหะ)

สาธารณสุขอำเภอทัพทัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน

โทร.๐-๕๖๕๙-๑๑๖๑

คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

“สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ไม่ทนต่อการทุจริต”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน



คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายชวาท วราหะ สาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่เข้าบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี ให้มีคุณในสถาบันหลัก อันได้แก่ ซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสี่เสาโอชา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคงวางตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติตามราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงฉ้อฉล ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ส่วนตนทุกประการของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตามคามันในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส ไม่ในผลประโยชน์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนมาตฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

และขอถวายสัตย์ขจวชาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมกว่า ๖๐ ปีชีวิตคนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนหยัดข้างสุจริตชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชวาท วราหะ)
สาธารณสุขอำเภอทัพทัน



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน

เรื่อง เจตนารมณ์ของการทำงานปฏิบัติหน้าที่ราชการและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานที่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ได้มีเจตนารมณ์ของการทำงานปฏิบัติหน้าที่ราชการและกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ที่จะร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความโปร่งใส เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแห่งความดีงาม ดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติคุณ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา และได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากบุคคลทั่วไป ดังนี้

๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องเที่ยงธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
๒. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กร ด้วยความเสียสละ ประหยัด
๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีและให้บริการด้วยความดีมีใจ สะอาด รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นมิตร
๔. สร้างและรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์กรและตนเอง โดยไม่กระทำการใดๆ ให้เป็นที่เสียหายเสีย
๕. อนุรักษ์ต้นด้วยความเสียสละ โดยไม่มีสิ่งประนีประนอมส่วนตนเป็นหลัก และให้ความรู้อย่างเต็มที่แก่สังคมในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๖. มุ่งมั่นและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังป้องกันและให้มาตรการการลงโทษผู้ทุจริตคอร์รัปชันและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๗. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมบทบาท การบริหารจัดการในการดำเนินงานกิจการทุกรูปแบบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชวาท วราหะ)
สาธารณสุขอำเภอทัพทัน

